

## **Thư viện tỉnh Phú Yên đưa Văn hóa đọc về với cơ sở Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam**

Phục vụ sách lưu động là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 của Thư viện tỉnh Phú Yên.

Theo đó, từ ngày 13/4/2022 đến ngày 15/4/2022, Thư viện tỉnh giao lưu, tặng sách và phục vụ sách tại các Đồn biên phòng An Hải, huyện Tuy An; Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa.

Tại buổi giao lưu Thư viện tỉnh đã phục vụ 500 bản sách gồm nhiều lĩnh vực: Biển đảo và chủ quyền biển đảo Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách kỹ năng sống, sách văn học. Bên cạnh đó, thư viện đã tuyên truyền giới thiệu sách và một số hoạt động cảm nhận về sách nhằm khơi dậy tình yêu sách trong cán bộ, chiến sĩ, học sinh với mục đích phát triển văn hóa đọc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể hiện tình đoàn kết gắn bó giữa Thư viện và các Đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh.



Từ 18/4 đến 19/4/2022, Thư viện tỉnh phục vụ sách lưu động tại Trường TH&THCS Xuân Sơn Nam, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân; Trường THPT Nguyễn Thái Bình, xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. Qua các đợt phục vụ sách lưu động với mục đích nhằm khuyến khích, phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, từ đó khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, khuyến khích, việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.



Với vốn tài liệu đa dạng về nội dung và hấp dẫn về hình thức như tài liệu về Bác Hồ, biển đảo thiêng liêng, về ngôi trường thân yêu,... đây là món quà tinh thần mà Thư viện tỉnh Phú Yên đem đến phục vụ tận nơi, giúp các chiến sĩ, các em học sinh có cơ hội tìm kiếm, khám phá thông tin về những gương người tốt việc tốt, các nhân vật, sự kiện lịch sử, biển đảo của Tổ quốc, thế giới tự nhiên...; từ đó có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức mới, đáp ứng nhu cầu học tập và làm giàu kiến thức cho bản thân.